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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
วันพุธที ่26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. 

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
 

  

ประชุม เม่ือวัน ท่ี  26 เมษ ายน  2566 เวล า  10.00 น . ผ่ าน ส่ื ออิ เล็ กทรอ นิ ก ส์  รูป แบบ เดี ยว เท่ านั้ น  (E-AGM)                           
โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค เลขท่ี 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน             
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร   

นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 ของ
บริษทั พรีเมียร์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

นางสาวกุลธิดา วีระถาวร ในฐานะเลขานุการบริษทั ได้แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการประชุมคร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นมา
ประชุมด้วยตนเองจ านวน 11 ราย เป็นจ านวนหุ้น 31,560,948 หุ้น และผูรั้บมอบฉันทะจ านวน 23 ราย เป็นจ านวนหุ้น 132,066,654 หุ้น 
รวมจ านวนผูถื้อหุ้นมาประชุมทั้งส้ิน 34 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 163,627,602 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.6379 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  

อน่ึง ระหว่างด าเนินการประชุม มีผูถื้อหุ้นลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม โดยทา้ยท่ีสุด ขณะปิดประชุมมีผูถื้อหุ้น    
มาประชุมดว้ยตนเองจ านวน 12 ราย เป็นจ านวนหุ้น 31,567,948 หุ้น และผูรั้บมอบฉนัทะจ านวน 23 ราย เป็นจ านวนหุ้น 132,066,654 หุ้น 
ดงันั้น รวมทั้งส้ินจ านวน 35 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้163,634,602 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.6404 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 

ในเบ้ืองตน้ ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า การจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีเป็นการประชุมในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซ่ึงบริษทัได้ติดตามสถานการณ์น้ีมาโดยตลอด และมีความห่วงใยในความ
ปลอดภยัดา้นสุขภาพ จึงก าหนดให้การประชุมเป็นการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยโปรแกรมจดัประชุมผูถื้อหุ้นผา่น
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ีเป็นของ บริษทั โคโนวานซ์ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการระบบควบคุมการประชุมท่ีไดรั้บการรับรองจากส านกังาน
พฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

จากนั้น ประธานฯ ไดแ้นะน ากรรมการของบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม จ านวน 8 ท่าน จากกรรมการทั้งส้ิน 8 ท่าน (คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด) ดงัน้ี  

1. นายวิเชียร พงศธร  ประธานกรรมการ  
2. ดร. ภิรมย ์แจ่มใส กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นางศุภศรี สุธนฐาน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายสุรพล สร้างสมวงษ ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
5. นายสุรเดช บุณยวฒัน กรรมการ และประธานกรรมการธรรมาภิบาลและก ากบัความเส่ียง 
6. นางดวงทิพย ์เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ  
7. นางสาววรรณา คลศรีชยั กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
8. นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต ์ กรรมการ 

ทั้งน้ี บริษทัมีคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
ก ากบัความเส่ียง ส าหรับคณะกรรมการชุดยอ่ยอื่นๆ คณะกรรมการทั้งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว 

โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัเขา้ร่วมประชุม ประกอบดว้ย 
1. นายศิษฏากร อุสันโน กรรมการผูจ้ดัการ Enterprise Systems and Infrastructure Division  

      บริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ จ ากดั 
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2. นางสาวปิยดา สุขสมยั รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานการเงินและบริหาร  
    บริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ จ ากดั  
    ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุดท่ีรับผิดชอบดา้นบญัชีการเงิน  
3. นางสาวขนิษฐา ศิวบุณยวงศ ์ ผูอ้  านวยการ งานกฎหมายและงานทะเบียน  
    ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสูงสุดท่ีรับผิดชอบงานดา้นกฎหมาย   
4. นางสาวกุลธิดา วีระถาวร เลขานุการบริษทั 
นอกจากน้ี มีผูส้อบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด คือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ เข้าร่วมประชุมผ่าน         

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวกุลธิดา วีระถาวร เลขานุการบริษัทช้ีแจงให้           
ท่ีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบติัการลงคะแนนและการซกัถาม ดงัต่อไปน้ี 

หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน  
ให้นบั 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง  
การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยผ่านโปรแกรมการลงคะแนน ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ

จะต้องลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหน่ึงคือ เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เวน้แต่เป็นการออกเสียงของคสัโตเดียน ซ่ึงจะ
สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นส่วนได ้

เม่ือบริษทัเปิดให้ลงคะแนน ให้กดลงคะแนน เม่ือไฟวาระแสดงสีเหลือง จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมา โดยบริษทัจะเปิด    
ให้ลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที โดยประมาณ 

กรณีเห็นดว้ย ในวาระใด ให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนน เห็นดว้ย หรือ ไม่ตอ้งลงคะแนน ในวาระนั้น ระบบจะนับคะแนนเสียง
ของผูถื้อหุ้นเป็น เห็นดว้ย   

กรณีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในวาระใด ให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนตามตวัเลือกในวาระนั้น  
จากนั้นกดปุ่ มลงคะแนน เพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน ท่ีแถบแสดงสถานะการประชุมจะแสดงว่า ลงคะแนนแลว้ 
กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงการลงคะแนน ตอ้งท าก่อนท่ีวาระจะปิด หากวาระปิดแลว้ จะไม่สามารถแกไ้ขการลงคะแนน

ได้ โดยกดท่ีขอ้ความ ลงคะแนนแลว้ ท่ีแถบสถานะการประชุม จะปรากฏหน้าต่างท่ีเคยลงคะแนนแลว้ ให้กด ตวัเลือกใหม่ท่ีตอ้งการ
เปล่ียน จากนั้นให้กดปุ่ มลงคะแนน จะมีขอ้ความยืนยนัการแกไ้ขว่า ลงคะแนนแลว้  

ผลคะแนนรวมในแต่ละระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นในท่ีประชุม โดยส่วนท่ีเหลือจะเป็นคะแนนเสียง
เห็นดว้ย ทั้งน้ี ไดน้บัคะแนนเสียงท่ีผูม้อบฉนัทะไดล้งคะแนนเสียงไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ ให้ถือการออกเสียงคะแนนในแต่ละวาระ
ตามหนงัสือมอบฉนัทะเป็นคะแนนเสียงท่ีใชน้บัเป็นมติท่ีประชุม ซ่ึงไดบ้นัทึกคะแนนเสียงนั้นไวล้่วงหนา้ตอนลงทะเบียน 

การประกาศผลการลงคะแนน จะระบุคะแนนเสียงเป็น เห็นดว้ย / ไม่เห็นดว้ย / งดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระ  
จะใชจ้ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมล่าสุด และเม่ือระบบปิดประมวลผลในแต่ละวาระ จะไม่สามารถกลบัไปแกไ้ขไดอ้ีก เพื่อความ
โปร่งใส  

วิธีปฏิบัติในการซักถาม หากผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะซกัถาม จะแบ่งไดเ้ป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
1) กรณีมีค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม สามารถถามไดใ้นระหว่างวาระนั้น 
2) กรณีมีค าถามอื่นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม สามารถถามไดห้ลงัจบการประชุม  
การซักถามผ่านระบบปฏิบัติการวินโดว์ 
บริษทัขอให้เป็นการซักถามผ่าน การกดปุ่ มสัญลกัษณ์รูปมือ เท่านั้น ในช่วงเวลาท่ีบริษทัเปิดให้ยกมือซักถาม ระบบ      

จะแสดงล าดบัของท่านขึ้นท่ีหนา้จอของบริษทั หลงัจากนั้น บริษทัจะเป็นผูแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นไดส้อบถามตามล าดบั  
โดยบริษทัจะเป็นผูเ้ปิดไมโครโฟนให้ เพื่อเปิดการใชง้านตามระบบคิวของแต่ละวาระ ซ่ึงจะปรากฏรูปไมโครโฟนสีเขียว

ให้ผูถื้อหุ้นทราบ โดยขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะแจง้ช่ือ-นามสกุล และสถานะ เช่น เขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉนัทะ 
ก่อนการซกัถาม  
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การซักถามผ่านระบบเว็บเบราซ์เซอร์ ทุกแพล็ตฟอร์ม รวมถึงระบบ iOS และ Android 
บริษทัจะเปิดให้ซักถามในแต่วาระ โดยท่านสามารถส่งข้อความได้ตามช่วงเวลาท่ีบริษทัอนุญาตให้ใช้งานขอ้ความ

สนทนาในห้องประชุม โดยให้กดปุ่ มสนทนาขอ้ความท่ีเมนูดา้นล่าง จะพบหนา้ต่างขอ้ความสนทนาส าหรับพิมพข์อ้ความ 
ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการด าเนินการใดๆ ท่ีเหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชบัและมีประสิทธิภาพ  และบริษทั     

มีการบนัทึกภาพการประชุมในลกัษณะส่ือวิดีทศัน์ 
ประธานฯ ไดแ้จง้เพ่ิมเติมว่า ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ือง

เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัล่วงหน้า โดยบริษทัได้
เผยแพร่หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั และแจง้การเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย โดยเปิดรับเร่ืองตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองหรือเสนอช่ือบุคคลเขา้มา
ให้พิจารณา 

จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ร่ิมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี      
27 เมษายน 2565 โดยไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชุมฯ ให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแจง้ขอแกไ้ขรายงานการประชุมดงักล่าว ปรากฏว่า ไม่มีท่านใดสอบถาม
รายละเอียดหรือแจง้ขอแกไ้ข ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2565 
ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

มต ิ จ านวนเสียง (หุ้น) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท้ังหมดของ 
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 163,627,602 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2565 

ประธานฯ ไดข้อให้ นางสาววรรณา คลศรีชยั กรรมการและประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
2565 ของบริษทัและบริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเตม็ส์ จ ากดั บริษทัยอ่ย ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกั ให้ท่ีประชุมทราบ ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

ผลการด าเนินงานปี 2565 ของบริษทัและบริษทัย่อย มีรายไดร้วม 2,589.91 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 419.89 ลา้นบาท  
มีก าไรสุทธิ 162.74 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 69.41 ล้านบาท ส าหรับบริษทั ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จ ากัด มีรายได้รวม 
2,573.72 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผา่นมา 424.90 ลา้นบาท มีก าไรสุทธิ 181.27 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผา่นมา 87.58 ลา้นบาท  

ส าหรับการด าเนินงานเพ่ือความยัง่ยืนนั้น บริษทั ดาตา้โปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยด าเนินธุรกิจ
โดยค านึงถึงความยัง่ยืนอย่างต่อเน่ือง จากการน าคุณค่าหลกั 5 ประการและ 3 องคป์ระกอบ “ธุรกิจกา้วหน้า พนกังานมัน่คง สังคมยัง่ยืน” 
น าไปสู่ความส าเร็จร่วมกนัอยา่งยัง่ยืน (Harmonious Alignment of Success) 

1. ธุรกิจก้าวหน้า - การยกระดับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Enhancement) ให้บริการอย่างมีคุณภาพในระดับ
มาตรฐานสากล มุ่งเน้นในการให้บริการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งความเป็นมืออาชีพ เพราะการบริการท่ีได้มาตรฐานสร้าง
คุณค่าทางจิตใจเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กบัผูบ้ริโภค บริษทัเช่ือว่า คุณค่าท่ีแทจ้ริงยอ่มมากบัการบริการท่ีมีคุณภาพ 

2. พนักงานมั่นคง - บริษทัเปิดพ้ืนท่ีและสนบัสนุนให้พนกังานมีส่วนร่วมและลงมือท า 
3. สังคมยั่งยืน - เพราะปัญหาสังคมมีขนาดใหญ่ จึงจ าเป็นตอ้งมีระบบนิเวศของการมีส่วนร่วม ใช ้“พลงัสังคมแกปั้ญหา

สังคม” โดยเงินทุนและการสนบัสนุนอื่นๆ จะเป็นจุดเร่ิมตน้ในการขยายผล เพื่อสร้างตวัคูณพลงัทางสังคม  
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จากนั้ น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นซักถาม แต่ ไม่มีผู ้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงแถลงว่าท่ีประชุม                
ไดรั้บทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2565 แลว้ 
 
วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษทัส าหรับปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2565         
ซ่ึงงบการเงินดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในแบบแสดงรายกา รขอ้มูลประจ าปี/รายงาน
ประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษทัท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมั ติงบการเงินของบริษัทส าหรับปี  ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2565 ตามท่ี เสนอ                     

ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

มต ิ จ านวนเสียง (หุ้น) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท้ังหมดของ 
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 163,634,602 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

 
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2565 

ประธานฯ ได้แจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษี   
เงินได้และส ารองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมี          
การเปล่ียนแปลงได้ ขึ้นอยู่กบัแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งน้ี ในปี 2565 บริษทัมีก าไรสุทธิ 41.48 
ลา้นบาท มีก าไรสะสมหลงัหักส ารองตามกฎหมาย 256.63 ลา้นบาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2565 ให้แก่ผูถื้อหุ้นจากก าไรสะสมหลงัหักส ารองตามกฎหมายในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.72 ของก าไรสะสม
หลงัหกัส ารองตามกฎหมาย ซ่ึงเม่ือรวมกบัเงินปันผลระหว่างกาลท่ีจ่ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2565 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท จะรวม
เป็นเงินปันผลจ่ายทั้งหมดในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 156,138,918.10 บาท สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผล     
ท่ีก าหนดไวข้องบริษทั โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัศุกร์ท่ี 3 มีนาคม 2566 และก าหนดจ่ายเงินปันผล          
ในวนัองัคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม 
นางสมฤดี เกิดบา้นคราม ผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า ท าไมบริษทัถึงไม่ก าหนดปิด XD หลงัวนัประชุม     

ผูถื้อหุ้นเหมือนบริษทัทัว่ไป 
ประธานฯ ช้ีแจงว่า บริษทัพิจารณาก าหนดให้วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเพื่อสิทธิเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีและ

สิทธิในการรับเงินปันผลเป็นวนัเดียวกนั เพื่อให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมทั้งการเขา้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและตดัสินใจอนุมติั
การจ่ายเงินปันผลและเป็นผูมี้สิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีบริษทัได้ปฏิบัติในหลายปีท่ีผ่านมา คือ ผูท่ี้จะรับเงินปันผล       
จะเป็นผูท่ี้มาร่วมตดัสินใจในวนัประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย แทนที่จะเป็นคนละบุคคลกนั 

หลงัจากท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2565 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

มต ิ จ านวนเสียง (หุ้น) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท้ังหมดของ 
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 163,634,602 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 
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วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ประกอบกบัขอ้บงัคบัของบริษทั   

ข้อ 13 และข้อ 15 ก าหนดว่า คณะกรรมการของบริษัทมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้งและก าหนดให้
กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีจ านวนหน่ึงในสาม หรือจ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 
กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังการจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไป                
ให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานที่สุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระอาจถูกแต่งตั้งเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งส้ิน 8 ท่าน ซ่ึงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 มีกรรมการท่ีต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายวิเชียร พงศธร  ประธานกรรมการ 
2. นางวไลรัตน์ ผอ่งจิตต์ กรรมการ 
3. นางศุภศรี สุธนฐาน  กรรมการอิสระ 
คณะกรรมการทั้ งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการสรรหา พิจารณาหลักเกณฑ์และ

กระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมและสอดคลอ้งกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั เพื่อด ารงต าแหน่ง
กรรมการ รวมทั้งคดัเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาท่ีก าหนดไว ้รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการในช่วงท่ีผ่านมาแลว้   
เห็นว่า กรรมการทั้ ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่ง        
ตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัต่ออีกวาระหน่ึง  

ส าหรับ นางศุภศรี สุธนฐาน  ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหน่ึงนั้ น คณะกรรมการ            
ได้พิจารณาแลว้ เห็นว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบติัเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกับ
กรรมการอิสระ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการไม่ได้มีการก าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ เน่ืองจากการท่ี
กรรมการด ารงต าแหน่งอยา่งต่อเน่ืองน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการด าเนินธุรกิจของบริษทั  

อน่ึง บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ้่านการพิจารณาตามกระบวนการท่ีบริษทัก าหนดและมีคุณสมบติัเป็นไปตาม
กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งและเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม
เพ่ือรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑท่ี์ไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นใดเสนอรายช่ือเขา้มา 

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม  
นายนพดล ปกรณ์นิมิตดี ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามว่า นางศุภศรี สุธนฐาน ด ารงต าแหน่ง

เป็นกรรมการอิสระมาแลว้ก่ีวาระ 
เลขานุการบริษทั แจง้ว่า หากนบัระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของนางศุภศรี สุธนฐาน ถึงวนัประชุมสามญั

ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2566 คร้ังน้ี คือ 5 ปีเศษ หรืออยูใ่นวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระยงัไม่ครบ 2 วาระ 
หลงัจากท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

1. นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการ 
โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มต ิ จ านวนเสียง (หุ้น) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท้ังหมดของ 
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 163,634,522 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 80 - 
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2. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการ 
 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มต ิ จ านวนเสียง (หุ้น) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท้ังหมดของ 
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 161,634,602 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 2,000,000 - 

3. นางศุภศรี สุธนฐาน กรรมการอิสระ 
  โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มต ิ จ านวนเสียง (หุ้น) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท้ังหมดของ 
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 163,634,602 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

 
วาระที่ 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการทั้งคณะยกเวน้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนพิจารณาหลกัเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอา้งอิงทั้งจากบริษทัจดทะเบียนฯ    
ท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั ระดบัรายได ้และระดบัมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดในช่วงเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากผลการด าเนินงาน
ของบริษทัและภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแลว้ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2566 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2565 ปี 2566 
เบ้ียประชุมคณะกรรมการ 
- ประธานกรรมการ (บาท/คร้ัง) 
- กรรมการ (บาท/คน/คร้ัง) 
เบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/คร้ัง) 
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/คร้ัง) 
เบ้ียประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและก ากบัความเส่ียง 
- ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและก ากบัความเส่ียง (บาท/คร้ัง) 
- กรรมการธรรมาภิบาลและก ากบัความเส่ียง (บาท/คน/คร้ัง) 

 
21,000 
16,000 

 
21,000 
16,000 

 
12,500 
10,000 

 
22.500 
17,500 

 
22,500 
17,500 

 
13,500 
11,000 

บ าเหน็จ  
- ประธานกรรมการ (บาท/ปี) 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี) 
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี) 
- กรรมการท่ีมิใช่กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี) 

300,000 
325,000 
290,000 
230,000 

320,000 
355,000 
320,000 
250,000 

สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่นใด ไม่มี ไม่มี 

โดยบริษทัจะจ่ายเบ้ียประชุมให้เฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม องคป์ระกอบของค่าตอบแทนท่ีเสนอขออนุมติัคือ ทั้งท่ีเป็น
ตวัเงิน สิทธิประโยชน์พิเศษอื่น และผลประโยชน์อื่นใด 
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จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงซ่ึงไม่น้อยกว่าสอง

ในสามของผูถื้อหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียจ านวน 5,600,440 คะแนนเสียง 
ดงัน้ี  

มต ิ จ านวนเสียง (หุ้น) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท้ังหมดของ 

ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 158,034,162 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

ไม่มีสิทธิออกเสียง 5,600,440 - 

 
วาระที่ 7  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2566        

ประธานฯไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี คณะกรรมการไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีโดยพิจารณาถึง
ความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเช่ือถือ และคุณภาพของการให้บริการ ส าหรับค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีไดพ้ิจารณาขอบเขต
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชี และอตัราค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของส านกังานอื่น จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
แห่งบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบของบริษทัประจ าปี 2566 ดว้ยมีมาตรฐานทดัเทียมกบัส านักงานสอบบญัชีอื่น และมีอตัรา
ค่าตอบแทนการสอบบญัชีท่ีเหมาะสม โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์  ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5813 ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีคนปัจจุบันและ               
ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัตั้งแต่ปี 2561 หรือ 

2. นางสาวศิ ริ รัต น์  ศ รี เจ ริญท รัพ ย์  ผู ้สอบบัญ ชี รับอนุญ าตทะเบียน เลข ท่ี  5419 ซ่ึ งได้ รับการแต่งตั้ ง เป็น                   
ผูส้อบบญัชีของบริษทัตั้งแต่ปี 2563 หรือ  

3. นางสาววธู ขยันการนาวี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5423 ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
ตั้งแต่ปี 2563 

โดยก าหนดค่ าสอบบัญชีประจ าปี  2566 เป็นจ านวนเงิน  620,000 บาท เพ่ิมขึ้ นจากค่าสอบบัญชีประจ าปี  2565                   
เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น 

ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวข้องกับบุคคล
ดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทัและผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย สังกดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนั 
อน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า การเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี

ดงักล่าวมีความเหมาะสมแลว้ และคณะกรรมการไดดู้แลติดตามให้สามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 
จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี  2566 ตามท่ีเสนอ                  

ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

มต ิ จ านวนเสียง (หุ้น) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท้ังหมดของ 
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 163,634,602 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 
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วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. 

ประธานฯได้แจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัมีความประสงค์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของ
บริษทั โดยเพ่ิมวตัถุประสงคข์องบริษทัอีกจ านวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 15 และขอ้ 16  ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ข้อ (15) ประกอบกิจการให้เช่า ให้บริการพ้ืนท่ีอาคาร อสังหาริมทรัพย์ และให้บริการสาธารณูปโภค ส่ิงอ านวยความ
สะดวก และบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้พ้ืนที่อาคาร และอสังหาริมทรัพย์ 

ข้อ (16) ประกอบธุรกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพ่ือการใช้งานหรือเพ่ือจ าหน่าย 
นอกจากน้ี เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัขา้งตน้ บริษทัจะตอ้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ของบริษทั ขอ้ 3 เป็นดงัน้ี  
จากเดิม 
“วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน 14 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 
แก้ไขเป็น 
“วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจ านวน 16 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 
จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั  ข้อ 3.       

ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงซ่ึงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของผูถื้อหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี  

มต ิ จ านวนเสียง (หุ้น) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นท้ังหมดของ 
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 163,634,602 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

 
วาระที่ 9  เร่ืองอ่ืนๆ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามท่ีจะให้บริษทัหรือคณะกรรมการช้ีแจง
ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมของการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคราวน้ีไดต้ั้งแต่วนัท่ีบริษทัออกหนงัสือเชิญประชุม 24 มีนาคม 
2566 จนถึงวนัที่ 19 เมษายน 2566 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดส่งค าถามมา 

จากนั้น ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นที่อยูใ่นท่ีประชุมไดซ้กัถามหรือเสนอขอ้คิดเห็น  
 
เม่ือไม่มีผู ้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีสละเวลามาร่วมประชุม และให้การสนับสนุน                 

การด าเนินงานของบริษทั รวมทั้งให้ความไวว้างใจต่อคณะกรรมการมาโดยตลอด พร้อมทั้งกล่าวขออภัยในความไม่สะดวกท่ีบริษทั
จ าเป็นตอ้งตดัสินใจให้การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีในคร้ังน้ีเป็นวิธีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เน่ืองจากความ    
ไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.12 น.  
 

____________________________________________________________ 
 
 
      ลงช่ือ          นายวิเชียร    พงศธร            ประธานท่ีประชุม 
          (นายวิเชียร  พงศธร) 


